

Bài phát biểu của Đại sứ tại buổi gặp gỡ các cựu học viên lớp nguồn

(Ngày 12 tháng 3 (Thứ Ba); Từ 18:15 tại Nhà riêng Đại sứ)

Kính thưa Ngài Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Kính thưa Ngài Tạ Ngọc Tấn, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Kính thưa Ông Yoshida Kozo, Ủy viên Cơ quan Nhân sự Quốc gia Nhật Bản

Kính thưa Ông Takeyoshi Yamano, Cố vấn Hiệp hội Chấn hưng toàn quốc Nhật Bản

Kính thưa các Quý vị đã tham gia lớp nguồn

● Tôi xin đại diện Chính phủ Nhật Bản có lời chào đến các Quý vị đã tham gia khóa tập huấn tại Nhật Bản dành cho các cán bộ nguồn hay gọi là Lớp Nguồn, và rất vinh dự được tổ chức buổi gặp gỡ các cựu học viên Lớp Nguồn ngày hôm nay.

● Chương trình đào tạo Lớp Nguồn nhận được sự hợp tác to lớn từ Cơ quan Nhân sự Quốc gia Nhật Bản. Hôm nay, từ Cơ quan Nhân sự Quốc gia Nhật Bản có sự tham dự của Ông Yoshida, Ủy viên Cơ quan Nhân sự Quốc gia Nhật Bản và Ông Yamano, nguyên tổng thư ký Cơ quan Nhân sự Quốc gia Nhật Bản. Ngoài ra, tổ chức JICA cũng đã có sự đóng góp to lớn cho việc thực hiện thuận lợi các lớp đào tạo.

● Tại Đại hội Đảng Cộng sản vào năm 2016, trong số 113 cựu học viên đã tham gia khóa đào tạo cán bộ nguồn tại Nhật Bản, 33 người đã được bầu chọn vào Ủy viên Ban chấp hành trung ương. Hiện tại, nhiều cựu học viên đang giữ những trọng trách quan trọng trong Đảng và Chính phủ Việt Nam trong đó có cả vị trí Bộ trưởng.

● Tôi rất vui mừng trước những thành công trong công tác của các cựu học viên, đồng thời xin được nêu hai điểm như sau:

● Điểm thứ nhất là về hợp tác của Nhật Bản đối với công tác đào tạo nhân lực cán bộ công chức của Việt Nam. Tháng 12 năm 2016, Ngài Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nhật, đã có yêu cầu phía Nhật Bản hợp tác đối với cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực là một trong những vấn đề quan trọng nhất của Việt

Nam. Tháng 6 năm 2017, trong chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Abe đã nêu rõ sẽ hợp tác cung cấp cơ hội đào tạo đối với hơn 800 các cán bộ nguồn của Đảng và Chính phủ

● Với đề xuất đó, từ năm vừa qua, thông qua cơ chế JDS, hàng năm phía Nhật Bản mời 65 cán bộ trẻ tham gia các khóa đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ. Ngoài ra, phía Nhật Bản đang có kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo ngắn và trung hạn tại Nhật Bản với đối tượng là các cán bộ nguồn với số lượng vào khoảng 500 người trong vòng 5 năm, và năm vừa qua đã có 19 người của khóa đầu tiên đã sang Nhật Bản. Dự kiến khóa 2 sẽ sang Nhật Bản vào tháng 4 năm nay.

● Trong khuôn khổ này, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ tiếp tục hợp tác với các lớp nguồn khóa sau hướng đến Đại hội Đảng năm 2021. Và chương trình đào tạo này cũng sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác toàn diện của Cơ quan Nhân sự Quốc gia Nhật Bản. Nội dung đào tạo cụ thể sẽ được trao đổi với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tuy nhiên chúng tôi cũng mong nhận được ý kiến đóng góp của các cựu học viên đã tham gia Lớp nguồn các khóa trước đây để chương trình ngày càng hiệu quả.

● Điểm thứ hai xin được phép nêu là về tương lai của nền kinh tế Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam đang có nền kinh tế vĩ mô tốt và ổn định với tỉ lệ tăng trưởng cao, đầu tư trực tiếp từ nước ngoài cũng vô cùng thuận lợi. Việt Nam đang chứa đựng năng lượng phát triển mạnh mẽ, và đang đón cơ hội lịch sử để có bước nhảy vọt.

● Mặt khác, có một điều đáng tiếc là, thời gian vừa qua, không chỉ các bên liên quan của Nhật Bản và ngay cả các bên liên quan của chính phủ các nước khác cũng thương xuyên có ý kiến quan ngại như “Chính phủ Việt Nam đang có ý định đi ngược lại những cam kết trong quá khứ (ví dụ: các biện pháp ưu đãi về thuế), đưa ra những biện pháp không phù hợp với quy tắc và thông lệ quốc tế, chậm trễ trong việc thanh toán”. Đây là vấn đề liên quan đến sự tín nhiệm của quốc tế đối với Việt Nam, vì vậy rất mong các vị lãnh đạo sớm có sự cải thiện đối với các vấn đề này.

● Nhật Bản thật lòng mong muốn Việt Nam sẽ tận dụng được cơ hội lịch sử hiện nay để trở thành một quốc gia phát triển và vững mạnh hơn nữa trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng. Và Nhật Bản mong muốn được tăng cường hơn nữa mối liên kết với Việt Nam để thực hiện được điều này. Sự phát triển của Việt Nam là vô cùng quan trọng đối với sự ổn định và phồn vinh của khu vực Đông Á trong đó có Nhật Bản. Tôi thật tâm kỳ vọng vào sự lãnh đạo của các Quý vị ở đây, những người sẽ đảm trách tương lai của Việt Nam.

● Cuối cùng, Tôi xin kính chúc các Quý vị sức khỏe, chúc cho Việt Nam ngày càng phát triển, chúc cho mối quan hệ hai nước Nhật Bản và Việt Nam ngày càng được tăng cường. Xin kết thúc bài phát biểu tại đây.

Xin cảm ơn các Quý vị.